



เรียน ประชาคมวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีได้ดำเนินการในหลายเรื่อง โอกาสนี้ผมจะขอเรียนให้ทุกท่านทราบเพื่อเป็นข้อมูลให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และผมจะได้เชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ครับ

ในเบื้องต้นทางวิทยาเขตฯ มีแนวคิดที่ใช้แนวคิด Be Smart. Be Green. เป็นการขับเคลื่อนการทำงาน โดยมีเป้าหมาย คือ การที่ทุกภาคส่วนรู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดและร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมครับ การเริ่มต้นก็คงจะเริ่มที่สำนักงานวิทยาเขตฯ ก่อน จากนั้นก็จะมีกิจกรรม การรณรงค์ และมาตรการต่างๆ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ในส่วนกิจกรรมหรือโครงการที่ได้ดำเนินการในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีดังนี้

1. การจัดทำระบบจ่ายตรง ขณะนี้การจ่ายตรงได้เริ่มขึ้นแล้ว เพียงแต่ยังมีการส่งจ่ายเช็คควบคู่ไปด้วย เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปด้วยความคล่องตัว การที่ระบบจ่ายตรงจะสมบูรณ์ต้องมีการจัดเตรียมความพร้อมข้อมูลอีกสักระยะ (โดยเฉพาะในส่วนของคณาจารย์และบุคลากร) ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องของข้อมูล และไม่เกิดความผิดพลาด จึงจำเป็นต้องใช้เวลา อย่างไรก็ตาม ส่วนไหนที่พร้อมก็จะใช้ระบบจ่ายตรงทันที แยกเป็นเฟสๆ ครับ

2. งานคลังได้ติดตั้งเครื่อง EDC หรือ Electronic Data Capture เพื่อใช้แทนการรับเงินสดหน้าเคาน์เตอร์ โดยสามารถใช้ได้กับบัตรเดบิตของทุกธนาคารโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในส่วนบัตรเครดิตนั้นกำลังปรึกษากับธนาคารเจ้าของเครื่อง EDC เพื่อให้มีความสะดวกต่อการใช้งาน อย่างไรก็ตาม การใช้บัตรเครดิตจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ธนาคารเรียกเก็บและเป็นภาระของผู้ใช้บัตรเครดิต (น่าจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1%) ในส่วนนี้จะการในการลดใช้เงินสด (Cashless Society) ตามนโยบายของรัฐ

3. ได้มีการหารือร่วมกับธนาคารกรุงไทยในการนำ QR Code เพื่อนำมาใช้ในการใช้จ่ายแทนเงินสด และได้เชิญผู้ประกอบการร้านค้าในวิทยาเขตฯ ทุกร้าน เข้าประชุมรับทราบนโยบายการชำระเงินให้กับร้านค้าด้วย QR Code ในส่วนนี้ก็เป็นการใช้เงินสดเช่นกัน

4. ปัญหาในเรื่องการรับส่งไปรษณีย์ จดหมาย พัสดุ ฯลฯ เป็นเรื่องเรื้อรังมาพอสมควร จากการที่ได้ปรึกษากับทางผู้จัดการไปรษณีย์ ชะอำ แนวทางที่ได้ คือ การแยกการรับส่งไปที่แต่ละหอพัก โดยการระบุหอพัก จะช่วยให้การจำหน่ายไปรษณีย์ จดหมาย พัสดุ ฯลฯ มีความสะดวกขึ้น

5. เท่าที่เปิดภาคการศึกษามาสักระยะหนึ่ง พบว่าระบบการเข้า-ออกวิทยาเขตฯ เป็นไปอย่างราบรื่น แม้ในช่วงแรกของการเปลี่ยนระบบจะมีความขลุกขลิกอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม จะได้มีการประเมินผลกันอีกครั้งในช่วงเดือนธันวาคมนี้

6. ในวันที่ 14 กันยายน 2560 ทางสโมสรนักศึกษา ร่วมกับงานสวัสดิการและกิจกรรมนักศึกษาได้ร่วมกันจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ในปีที่ 125 ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยจัดก่อนวันจริงล่วงหน้า 1 วัน โดยเป็นงานที่น่าประทับใจ และในวันที่ 15 กันยายน 2560 ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมงานวันศิลป์ พีระศรี ของทางมหาวิทยาลัย ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ด้วย

7. วันที่ 20 กันยายน 2560 เป็นอีกหนึ่งวันที่น่ายินดี เนื่องจากงานก่อสร้างเทวาลัยพระคเณศได้เสร็จสมบูรณ์และมีการตรวจรับงานงวดสุดท้าย ต้องขอบคุณ ผศ. ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร ประธานตรวจการจ้างท่านเดิม รวมถึงคุณชัยโรจน์ เจนธำรง หัวหน้างานวางผังแม่บท กองแผนงาน ที่ได้ตรวจรับงานนี้ทันก่อนเกษียณจากมหาวิทยาลัยประมาณ 11 วัน กรรมการตรวจการจ้างหลายท่านบอกกับผมว่างานก่อสร้างเทวาลัยครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต

8. วันที่ 26 กันยายน 2560 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ให้การสนับสนุนโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็น LED ในทุกตึกของวิทยาเขตฯ ในวงเงิน 6,621,500 บาท โดยทาง พพ. แจ้งผลการพิจารณาในช่วงเย็นวันของวันที่ 26 กันยายน 2560 การดำเนินการปรับแก้โครงการดำเนินการอย่างเร่งรีบแต่ก็เป็นไปด้วยความรอบคอบ โดยสามารถจัดส่งได้ทันในวันรุ่งขึ้น ต้องอธิบายว่าการดำเนินโครงการนี้มีขั้นตอนที่ซับซ้อนมาก ต้องขอบคุณ ผอ. สำนักงานวิทยาเขตฯ และทีมงานสำหรับความทุ่มเทอย่างยิ่งครับ

เดือนที่ผ่านมา เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2560 เมื่อเข้าเดือนตุลาคม 2560 ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของปีงบประมาณ 2561 หลายโครงการคงจะได้มีการดำเนินงานโดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นยุทธศาสตร์ของท่านอธิการบดี อย่างไรก็ตาม ในเดือนนี้มีโครงการและกิจกรรมที่ผมอยากจะเชิญชวนประชาคมฯ ให้เข้าร่วมกัน 2 วัน รายละเอียด ดังนี้ครับ

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560

เวลา 8:00 น. โครงการ “Silpakorn Green Bike” (สถานที่จัดงาน: ลานจัน)

เป็นโครงการที่ทางสโมสรนักศึกษา ร่วมกับงานสวัสดิการและกิจกรรมนักศึกษา ได้จัดหาจักรยานสีเขียวจำนวน 68 คัน ไว้สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ใช้บริการตามจุดต่างๆ 5 จุด ประกอบด้วย

จุดที่ 1 และ 2 อยู่ด้านหน้าอาคารเรียนรวม 2

จุดที่ 3 อยู่บริเวณตรงกันข้ามจุดจอดรถหน้าอาคารวิทยบริการ

จุดที่ 4 อยู่บริเวณลานจัน

จุดที่ 5 อยู่บริเวณจุดออกรถรางประตูด้านหลังมหาวิทยาลัย

หลังจากเปิดโครงการแล้ว จะได้มีการจัดขบวนจักรยานเพื่อไปสักการะพระคเณศ ณ เทวาลัย ถัดจากนั้น จะได้มีการนำจักรยานกระจายไปจุดจอดจักรยานทั้ง 5 จุด

อธิบายเพิ่มเติมสักเล็กน้อยครับว่า กติกาการใช้จักรยาน Silpakorn Green Bike คือ ทุกคนสามารถใช้ได้ เมื่อใช้เสร็จแล้วและนำไปจอดไว้ ณ จุดจอดแล้ว สิทธิการใช้จักรยานก็จะเป็นของผู้อื่น ดังนั้น จักรยาน Silpakorn Green Bike จึงเป็นของส่วนร่วม เป็นของทุกคน โปรดช่วยกันดูแลรักษานะครับ หากประเมินแล้วว่าโครงการนี้สมควรทำต่อ ในปีต่อไป ก็จะได้จัดหาจักรยานเพิ่มขึ้นครับ

เวลา 8:30 น. โครงการ “Big cleaning day” (สถานที่จัดงาน: เทวาลัยพระคเณศ)

เมื่อมีการรับมอบเทวาลัยพระคเณศแล้ว หลังจากนั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ที่เราทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาให้บริเวณโดยรอบเทวาลัยมีความสวยงาม ในช่วงนี้กำหนดใช้ดอกดาวเรืองปลูกด้านหน้าของเทวาลัย จัดการทำความสะอาดโดยรอบ จัดเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกต้นทานตะวันและต้นปอเทือง รวมทั้งการจัดเตรียมสถานที่เพื่อในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งกับวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 นี้

เวลา 17:00 น. โครงการ “ต้นไม้ศิลปากร อนุสรณ์สถิต” (สถานที่จัดงาน: หน้าคณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร)

เป็นโครงการที่ได้มีการจัดเตรียมต้นไม้จำนวน 50 ต้น (ประกอบด้วยต้นเหลืองปรีดิยาธรจำนวน 9 ต้น และต้นชัยพฤกษ์จำนวน 41 ต้น) เพื่อปลูก ณ บริเวณเส้นทางจักรยาน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณเส้นทางจักรยาน โครงการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จัดโดยสโมสรนักศึกษา ร่วมกับงานสวัสดิการและกิจกรรมนักศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 วันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร (สถานที่จัดงาน: เทวาลัยพระคเณศ) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธีมีกำหนดการ ดังนี้

เวลา 7:09 น. กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป บริเวณเทวาลัยพระคเณศ (สำหรับท่านที่ไม่มีเวลาเตรียมของสามารถส่งของใส่บาตรพระสงฆ์ที่งานพัสดุ สำนักงานวิทยาเขตฯ)

ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีกรอาราธนาศีล

ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล

พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์

ประธานในพิธีพร้อมผู้บริหารถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์

เวลา 8:19 น. ประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะพระคเณศประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร

ประธานในพิธีกล่าวคำสักการะพระคเณศประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร

เวลา 8:39 น. อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมหว่านเมล็ดต้นปอเพื่อ รอบเทวาลัยพระคเณศ

เวลา 9:09 น. อธิการบดีปลูกต้นจัน (ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร) จำนวน 20 ต้น เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยต้นจันที่จัดหานั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการต้นไม้ศิลปากร อนุสรณ์สถิต

นอกจากนี้แล้ว ในเดือนตุลาคมนี้ ก็จะเป็นการครบรอบ 1 ปี การสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 ของชาวไทยทั้งผอง ทางราชการได้กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันหยุด และในช่วงวันที่ 13 – 27 ตุลาคม 2560 เป็นเวลาแห่งการไว้อาลัย ส่วนวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดเฉพาะปีนี้ (เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ) โดยจะมีการออกทุกข์ในวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ผมจึงขอความร่วมมือทุกท่านโปรดงดการจัดงานรื่นเริง ในห้วงเวลาตามที่ได้เรียนมาข้างต้น โปรดถือเอากำหนดเวลาดังกล่าว ในการรวมใจโดยพร้อมเพรียงเพื่อส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร สู่สวรรคาลัย

สำหรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของเรา ได้สมัครเป็นจิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จำนวน 657 คน เมื่อได้รับการประสานจากทางอำเภอชะอำแล้ว ทางสำนักงานวิทยาเขตฯ จะได้ดำเนินงานชี้แจงกำหนดการและเวลา ในการทำงานเป็นจิตอาสาต่อไปครับ

ขอแสดงความนับถือ
รองศาสตราจารย์ ดร. ประสพชัย พสุนนท์
รองอธิการบดี เพชรบุรี
2 ตุลาคม 2560